

ที่ อว ๐๒๒๐/ว ๑๓๐๕๕



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ ๒๑๒๐

วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๕ The 13<sup>th</sup> TCU International e-learning Conference 2022 "Social Change and Future of MOOCs"

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๕ The 13<sup>th</sup> TCU International e-learning Conference Webinar 2022 "Social Change and Future of MOOCs"

ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๕ The 13<sup>th</sup> TCU International e-learning Conference 2022 "Social Change and Future of MOOCs" รูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ทำเนียบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมกันนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ <https://iec2022.thaicyberu.go.th> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๗๕ (พัชรา)

**ประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๕**  
**The 13<sup>th</sup> TCU International e-learning Conference Webinar 2022**  
**Theme: Social Change and Future of MOOCs**  
**วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕**

**หลักการและเหตุผล**

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC) ที่ดำเนินการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด Thai MOOC ร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงานในการผลิตบทเรียนออนไลน์หรือชุดวิชา เพื่อให้บริการการเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ในระบบเปิด Thai MOOC แก่นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกระดับ เน้นเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ โดยเริ่มการระบาดอีกครั้ง โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ มีความห่วงใยในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานแบบเผชิญหน้า ในสถานที่จัดงาน ตลอดจนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในยุควิถีชีวิตแบบ New Normal ที่ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบอื่น ๆ จึงเห็นควรที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ รูปแบบ ๑) ออนไลน์ (Webinar) และ ๒) ออนเวิร์ส (โลกเสมือนจริง Metaverse)

ในการนี้ จึงเห็นควรจัดประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕๖๕ The 13<sup>th</sup> TCU International e-learning Conference 2022 Theme: Social Change and Future of MOOCs ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ และมีวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอภิปราย พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ ภายใต้แนวคิด Social Change and the Future of MOOCs ซึ่งจะเป็นวิธีการจัดการความรู้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันให้ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนในหลังสถานการณ์โรคระบาด การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความคุ้มค่าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น ทั้งนี้ การประชุมที่จัดขึ้นคาดหวังให้มีการนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาปรับใช้ในการศึกษาออนไลน์ของประเทศให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตแบบ New Normal ต่อไป

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดระหว่างนักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจที่ครอบคลุมความรู้ที่ทันสมัยด้านการศึกษาออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ
๒. เพื่อประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ ในทุกด้านที่สำคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำเป็นคลังความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์

๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ จากคลังความรู้ แก่นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เช่น วิกิคลังความรู้ วารสาร สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ รูปแบบการดำเนินการ

การอภิปราย และบรรยายนำเสนอ รูปแบบการจัดงาน รายละเอียดดังนี้

๑. ห้องประชุมใหญ่ โดยการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ วิทยากรต่างประเทศ (key Note) นั้นจะเป็นผู้ประมวลความรู้ด้านจัดการศึกษา แบบออนไลน์ อาทิ จากทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และแถบภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

๒. ห้องประชุมย่อย ๓ ห้อง เชิญให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ และต่างประเทศ มาบรรยาย พร้อมการอภิปรายวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล คุณภาพ และเชิญบริษัทเกี่ยวกับนวัตกรรม เกี่ยวกับการจัดการศึกษาออนไลน์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ประกอบด้วยห้องประชุมย่อย ดังนี้

Room 1: Best Practice Partners (Thai MOOC Avengers Team)

Room 2: Future MOOC MarketPlace Presentation

Room 3: MOOC Research Paper Presentation

**กลุ่มเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้**

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ๆ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สป.อว โดยจำแนก ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมงาน (วิทยากร และเจ้าหน้าที่) ณ สป.อว จำนวน ๓๐ คน

๒. ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑,๐๐๐ คน

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระยะเวลาการดำเนินงาน วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. นักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยออนไลน์ร่วมกับวิทยากรต่างประเทศ

๒. คลังความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ที่เกิดจากการประชุมวิชาการ โดยเป็นประโยชน์กับนักวิชาการการศึกษา ครู อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้เข้ากับรูปแบบวิถีชีวิตแบบ New Normal